

ห้อง- อรุโณชาเผยดีใจคุณแม่หายป่วย หนูนทิม ศิลปินดาราเป็นอาสาสมัครใจ สานต่อแนวคิด “ผู้รับ และผู้ให้” กับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและความเก่งของทีมแพทย์ศิริราชมานาน ยิ่งได้มีประสบการณ์ตรงหลังจากที่คุณแม่เข้ารับการรักษาอาการเส้นเลือดหัวใจปริ้ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) ห้อง - อรุโณชา ภาณุพันธุ์ เลยยิ่งประทับใจในการดูแลรักษาและการบริการที่สะดวกรวดเร็ว อบอุ่น แถมยังชื่นชมแนวคิด “ผู้รับและผู้ให้” ที่นารายได้จากSiPH ส่งกลับไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



พอมีโอกาสได้มาร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ปี การเปิดให้บริการของโรงพยาบาล SiPH ห้อง - อรุโณชา เลยมาเล่าถึงความประทับใจที่ได้มาเป็นผู้รับ-ผู้ให้กับ SiPHว่า “ตอนนั้นคุณแม่ป่วยเป็นเส้นเลือดหัวใจปริ้จะตกใจมากเพราะคุณหมอบอกว่าไม่เกินสามวันอาจจะแตกได้ ทางคุณจอนนี่ แอนโฟเน่ แนะนำให้มารักษาที่คุณหมอที่ศิริราชค่ะพอมมาถึงคุณแม่ก็ได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที คณะแพทย์เก่งมากค่ะ มีความเชี่ยวชาญ การผ่าตัดผ่านไปด้วยดี ทำให้อาการของคุณแม่คืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ส่วนแผลผ่าตัดก็แทบจะไม่มีรอยให้เห็นเลยคะ ในระหว่างการรักษายังมีคุณหมอด้านอื่นๆ มาร่วมตรวจอาการของคุณแม่ด้วยเพราะท่านอายุ 80 ปีแล้วมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคซับซ้อน โดยเฉพาะอาการทางสมองคะ ซึ่งการมีแพทย์หลายสาขามาดูแลรักษาพร้อมกัน ก็ทำให้เราสามารถรักษาและป้องกันโรคทางสมองได้ทันการณ์ ตอนนี้นุ้คุณแม่เลยดูจะมีความจำดีขึ้นกว่าเดิมด้วยคะ ไม่เพียงแค่ว่าเรื่องของการรักษาและการบริการที่ดีเท่านั้นแต่พี่ยังชื่นชมแนวคิดผู้รับ-ผู้ให้ ถือเป็นแนวคิดที่ประเสริฐมาก เป็นความภาคภูมิใจของคนที่มารักษาเพราะจะได้คืนประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ ในสังคมด้วยคะ”

นอกจากนี้ ในงานยังมีศิลปินดาราดังอาสา หนึ่ง - ศรัยฉัตร กุญชร จิระแพทย์, ป๊อบ พิษณุพัฒน์ ตันทา, ธนา นัน ตั้งไพบูลย์, เก่ง เดอะ สตาร์ 6 - วาโย อัศวรุ่งเรืองและแอมป์ เดอะ สตาร์ 7 - ภูริกุลกฤษฎ์ ชุติศักดิ์ สกุลวิบูลมาร่วมเป็นอาสาสมัครใจเพื่อส่งต่อการเป็นผู้ให้ไปยังจุดต่างๆของโรงพยาบาลศิริราช โดยมีสองกิจกรรมหลัก คือ การเวิร์กช็อปหุ่นมือ เล่านิทานหุ่น และมอบโรงละครหุ่นมือให้กับน้องๆ ที่หน่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และการบริจาคเลือดให้กับธนาคารเลือด ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

หญิง – ศรัยฉัตร เล่าว่า “วันนี้นอกจากจะทำหน้าที่พิธีกรแล้วหญิงยังได้ร่วมเป็นอาสาสมัครใจในการทำหุ่นมือ และโรงละครหุ่นให้กับน้องๆ ที่หน่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ซึ่งน้องๆ บางคนยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล การมีหุ่นมือและโรงละครหุ่นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของน้องได้ดียิ่งขึ้นหญิงรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเป็นผู้ให้กับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ อย่างน้อยเราก็ได้เป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยเหลือผู้อื่นคะ”

ทางด้านหนุ่ม **ปิอบ – พิชมพัฒน** บอกว่า “วันนี้ผมมาเป็นอาสาสมัครใจผู้รับ-ผู้ให้กับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ครับ ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนของการทำหุ่นมือให้กับน้องๆ และก็คอยให้บริการแก่ผู้ที่มาบริจาคเลือดครับ รู้ดีใจมากที่ได้มาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังศิริราช ผมชอบแนวคิดของ SiPH นะครับ ทำให้รู้สึกว่าทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลเหมือนเราได้มาทำบุญ เลยอยากฝากชวนผู้ที่มีกำลังทรัพย์ให้มาใช้บริการกันเยอะๆ นะครับ เพราะเงินของท่านจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ช่วยเหลือสังคมต่อไปครับ”

นับว่ากิจกรรม “อาสาสมัครใจ” ในวันนี้ ถือเป็นกระแสน้ำที่เห็นถึงเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลSiPHที่เปิดโอกาสให้คุณได้เป็นทั้ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น